
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Undirritað: NAFN
Sent frá Póstur fyrir Windows 10

Samgönguráðherra hafnaði þeirri hugmynd á síðasta kjörtíabili og taldi ég mega treysta þeim orðum, 
þar sem hann hafði engin ummæli um annað fyrir síðustu kosningar. Því má líta svo á að hann hefði 
fengið færri atkvæði nú en áður ef hann hefði gert kjósendum sínum þetta ljóst fyrir kosningar.

Ómar Bjarnþórsson

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986

